

**Đức Thánh Tông Phụng Chính Thánh Tông Nga cảm ơn Đức Thánh Cha
Lm. Trùng Đức Anh OP5/25/2017**

**Đức Thánh Tông Phụng Kirill I, Giáo chủ Chính Thánh Tông Nga, cảm ơn ĐTC Phanxicô, vì đã cho
phép đưa một phần hài cốt thánh Nicola sang Nga để các tín hữu kính viếng từ ngày 21-5
đến ngày 28-7 năm nay.**

Thánh Nicola GM thành Myre từ đời năm 343 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ 930 năm nay, Hài cốt thánh
nhân được cất giữ tại Vương cung thánh đường kính thánh nhân ở Bari, nam Italia. Thánh nhân
được các tín hữu Chính Thánh Tông Nga để biệt tôn kính và nhiều người đến hành hương tại Bari.

Đức Cha Francesco Caccuci, TGM giáo phận Bari-Bitondo, đã trao Hài cốt thánh Nicola cho
Đức Thánh Tông Phụng Kirill chiếu Chúa Nhật 21-5 vừa qua tại Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế
ở Mascova, và ngay ngày đầu tiên đã có 45 ngàn tín hữu kính viếng trong đó có Tổng thống
Vladimir Putin.

Sau đó, từ ngày 12-7, hài cốt thánh nhân sẽ được đưa tới Aleksandr Nevskij gần thành phố San
Pietroburgo để các tín hữu tôn kính cho đến ngày 28-7 tại đây.

Trong cuộc gặp gỡ phái đoàn Italia đến trao thánh tích, Đức Thánh Tông Phụng Chính Thánh Tông Nga nói
rõ ràng: "Trong thời buổi khó khăn hiện nay, với những cuộc xung đột gia tăng và quan hệ quốc tế
ngày càng căng thẳng, sự cộng tác văn hóa và tinh thần là một trong những phương thức hiệu
nghiệm nhất để các Giáo Hội có thể góp phần vào tiến trình sự thù ghét chống lại các dân tộc".

Trong phái đoàn Tòa Thánh cũng có Đức TGM Celestino Migliore, Tổng Giám Mục Tòa Thánh tại
Mascova, và một đội diễu hành của Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhứt các tín hữu Kitô.

**Đề bày tỏ lòng biết ơn, Đức Thánh Tông Phụng Kirill đã tặng ĐTC một icône để kính viếng hình
thánh Nicola.**

Từ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Liên xô, mỗi năm có hàng ngàn tín hữu người Nga đến Bari để hành hương tại Vương cung thánh đường kính thánh nhân. Tuy nhiên người Nga không có phụng vụ riêng đó, vì thế Đức Tổng Giám Mục Kirill đã xin Đức Phanxicô cho đưa một phần của thánh Nicola thánh du qua Nga trong vòng 2 tháng 1 tuần. (Oss. Rom. 24-5-2017)
